



## **Đức Thánh Cha sẽ tông du đến thăm đảo Corsica vào 15/12/2024**

*Thanh Quảng sdb - (Tin Vatican - Salvatore Cernuzio)*

Vào Chúa nhật ngày 15 tháng 12, chuyến tông du thứ 47 của ĐTC Phanxicô đến Corsica, được gọi là Île de beauté, nơi ngài sẽ tham dự Hội nghị về Tôn giáo bình dân Địa Trung Hải trước khi gặp gỡ các giáo sĩ và tín hữu của hòn đảo thuộc Pháp quốc này.

Chuyến tông du của Đức Phanxicô vào ngày 15 tháng 12 đến Corsica, nơi sinh trưởng của Vua Napoleon, được gọi là Île de beauté, "hòn đảo Mỹ miều" với cảnh quan được bao quanh bởi rừng, bãi biển và núi non, đang bị đe dọa bởi các cuộc khủng hoảng môi trường do con người gây ra...

Đây là chuyến tông du thứ 47 của Đức Phanxicô. So với chuyến hành hương dài vào tháng 9 đến Đông Nam Á và Châu Đại Dương, đây là chuyến đi "nhẹ nhàng" dài chưa đầy mười hai tiếng, đồng thời Đức Giáo hoàng sẽ gặp "mặt" khoảng bốn mươi phút với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.

# POPE IN CORSICA

## 'Francesescu', Đức Giáo hoàng đầu tiên ở Ajaccio

Đây cũng là chuyến thăm đầu tiên của một Đức Giáo hoàng đến thủ đô Ajaccio, mặc dù Đức Angelo Roncalli, người sau này trở thành Đức Giáo hoàng John XXIII, đã đến thăm hòn đảo này với tư cách là sứ thần tại Paris vào năm 1952.

Chuyến đi của Thánh Giáo hoàng John XXIII đã được giám đốc Văn phòng Báo chí Vatican, Matteo Bruni, nhắc lại trong cuộc họp báo thường kỳ với các nhà báo sẽ tháp tùng Đức Phanxicô trong chuyến công du quốc tế của ngài.

Ông Bruni, Giám đốc báo chí Tòa thánh cho hay: "Đức Giáo hoàng sẽ đến đó để gặp gỡ những người theo đạo Thiên chúa trên đảo và để họp về tôn giáo bình dân", ám chỉ đến Hội nghị về tôn giáo bình dân ở Địa Trung Hải, một sự kiện kéo dài hai ngày do giám mục Thủ đô Ajaccio, Hồng y François-Xavier Bustillo tổ chức.

Papa Francesescu – tên gọi Giáo hoàng bằng tiếng Corsica, như được thấy trong logo màu xanh của chuyến thăm – sẽ phát biểu trước hơn 400 người tham dự Hội nghị, bao gồm các Giám mục, học giả và đại diện từ nhiều quốc gia xung quanh Địa Trung Hải, bao gồm Pháp, Ý và Tây Ban Nha.





## **Hội nghị về Tôn giáo đại chúng ở Địa Trung Hải**

Sẽ có ba cuộc gặp gỡ chính thức dành cho Giáo hoàng, khi ngài rời Sân bay Fiumicino của Rome lúc 7:45 sáng thứ Bảy để đến Ajaccio, hòn đảo dành riêng cho Vua Napoleon.

Tại đây, ngài sẽ được các Bộ trưởng Nội vụ và Châu Âu và Ngoại giao Pháp chào đón, và bốn người trẻ sẽ tặng hoa cho ngài. Sau bài quốc ca, nghi lễ quân đội, lễ giới thiệu các phái đoàn và cuộc gặp riêng với các bộ trưởng, Đức Giáo hoàng sẽ đi bằng xe ô tô mui trần đến Palais des Congrès et d'Exposition d'Ajaccio để tham dự Hội nghị.

Trên đường đi, trước tiên ngài sẽ dừng chân tại Nhà thờ Thánh Gioan Tiền hô, có niên đại từ thế kỷ thứ 6 nhưng được phát hiện vào năm 2005 trong quá trình xây dựng bãi đậu xe. Bài phát biểu đầu tiên của Đức Giáo hoàng trong chuyến tông du sẽ diễn ra tại khán phòng của Cung điện, nơi mà theo ông Bruni cho hay, "cuộc khủng hoảng Địa Trung Hải có khả năng sẽ được bàn thảo". Bên ngoài, Đức Giáo hoàng sẽ chào đón một số thanh thiếu niên, những người sẽ thả những quả bóng bay màu.

## **Gặp gỡ các giáo sĩ và cử hành Thánh lễ với hàng ngàn tín hữu**

Sau đó, Đức Giáo hoàng sẽ di chuyển bằng xe đến nhà thờ Santa Maria Assunta Phục hưng để gặp gỡ các linh mục, tu sĩ, tu sĩ, chủng sinh. Sau đó là các thiếu nhi sẽ hát ca, tặng hoa, chào mừng, và ĐTC ban phép lành và cuối cùng là đọc kinh Truyền tin.

Trong chuyến đi này, ĐTC sẽ có thời gian nghỉ trưa tại Tòa Giám mục cho đến 2:45 chiều, Đức Giáo hoàng sẽ đi qua đám đông trên đường đến Điện Place d'Austerlitz - công viên lớn có tên gọi là 'U Casone' để thăm một tòa nhà cũ, theo truyền thống, Napoleon từng đến và giải trí khi còn nhỏ.

Đây là địa điểm mà Đức Giáo hoàng sẽ cử hành Thánh lễ, dự kiến có khoảng 7.000 tín hữu tham dự. Ngoài bài giảng, Đức Giáo hoàng sẽ dành một lời cảm ơn cho hòn đảo khi chuyến viếng thăm của ngài kết thúc.

Cuộc chào tiễn biệt cuối cùng sẽ diễn ra tại sân bay, với cuộc trò chuyện riêng với Macron, vào khoảng 5:30 chiều. Hiện tại, không có cuộc họp nào khác với nguyên thủ quốc gia được lên kế hoạch.

### **Họp báo**

Từ Corsica, chuyến bay trở về sẽ kéo dài khoảng 50 phút, máy bay chở Đức Giáo hoàng hạ cánh tại Fiumicino vào khoảng 7:05 tối. Trong chuyến bay ngắn ngủi này, Giáo hoàng dự kiến sẽ có một cuộc họp báo theo thông lệ với khoảng 80 nhà báo từ các tờ báo quốc tế trong đoàn tùy tùng của mình, mặc dù cuộc họp báo ngắn hơn bình thường.

### **Lý do chuyến đi**

Trả lời câu hỏi về "động cơ thực sự" cho chuyến thăm Ajaccio của giáo hoàng chỉ hai ngày trước sinh nhật lần thứ 88 của Ngài, Ông Bruni giải thích rằng "sự chú ý của Giáo hoàng đối với chủ đề về lòng sùng kính và tôn giáo của người dân là điều ai cũng biết, như đã chứng minh qua các chuyến thăm đến rất nhiều đền thờ trong các chuyến đi của Ngài: ở Châu Mỹ Latinh và các nơi khác trên thế giới".

Sau đó là chủ đề về Địa Trung Hải, cũng được Giáo hoàng chú ý.

Sau đó, giám đốc Văn phòng Báo chí đưa tin rằng đoàn tùy tùng của giáo hoàng sẽ bao gồm Hồng y Dominique Mamberti, chánh án Tòa án Tối cao của Tòa án Tông tòa, người sinh ra ở Marrakech nhưng có nguồn gốc Pháp và được thụ phong linh mục cho giáo phận Ajaccio.

Ông Bruni cũng giải thích rằng, hiện tại, không có kế hoạch nào cho Giáo hoàng đến thăm, ví dụ như các hiệp hội từ thiện, các sự kiện thường diễn ra trong các chuyến đi quốc tế của ngài.